

เกือบ 80 ปีที่คณะ วท.ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาในยุคที่ผ่านมาก ผู้ที่จะได้เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ช่างยากเย็นแสนเข็ญ หากมิใช่ฝีมือแล้ว เป็นเรื่องที่ยากเอาจริงๆ กว่าจะผงาดขึ้นมาเป็น อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ศิษย์เก่า วท.ศาสตร์บางรุ่นไม่มีใครเป็นอธิบดีก็มี?

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นรุ่นเดียวกันแล้ว เป็นเรื่องยากเช่นกันที่จะก้าวขึ้นเป็นอธิบดีได้ๆ ติดตามกันมา??

ไม่เหมือนทุกวันนี้ที่ใครมีนักการเมืองให้การสนับสนุนบางคนเป็น ซี 8 เมื่อไม่นานเพียงมีญาติเป็นนักการเมืองเท่านั้น ก็กระโดดข้ามหัวเพื่อนราชการด้วยกันเป็นใหญ่ในกระทรวงฯ ก็มีให้เห็นกันอยู่

ในยุคทองของ ชาว วท.ศาสตร์ 21 ผู้มีฝีมือโดดเด่นก้าวขึ้นเป็นอธิบดีกรมป่าไม้อันได้แก่ นายผ่อง เล่งอี้ ซึ่งในรุ่นนี้ใครจะคิดว่า นายบรรณเลิศ รัตนกุล และ นายหญิง นพสุวรรณ จะมีโอกาสเป็นอธิบดี?

ใน รุ่นที่ 34 วท.ศาสตร์ รุ่นนี้มีโอกาสขึ้นเป็นอธิบดี 2 คนด้วยกัน ได้แก่ นายสมชัย เพียรสถาพร ได้เป็นทั้งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ และอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งเรียก

หมายเหตุ

บ้านเมือง

เปิดกรุ 'วท.ศาสตร์' ม.เกษตรศาสตร์

ได้ว่าฝีมือดีเลยทีเดียวนะ และ นายอุภัย วายุพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ต่อมาโดนการเมืองจับย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการอยู่ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วท.ศาสตร์ 35 ก็มีผู้มีฝีมือหลายคนที่กำลังก้าวถึงเก้าอี้อธิบดี ได้แก่ นายสุนันต์ อรุณเพชรรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ นายวิชาญ ทวีชัย อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ และได้รับการแต่งตั้งไปเป็น อธิบดีกรมทรัพยากรทางธรณี และ นายมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป.เป็นต้น ฯลฯ

แต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็เห็นจะได้แก่ ศิษย์เก่า วท.ศาสตร์

37 ที่ตบเท้าเรียงหน้ากันมาเป็นอธิบดีด้วยกันถึง 4 คน อันได้แก่!

นายสำราญ รักษาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายดำรงค์ พิเศษ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายมนโนพัฒน์ หัวเมืองฝ้าย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช. คนปัจจุบัน

ศิษย์เก่า วท.ศาสตร์ 37 ที่เติบโตก้าวหน้าในชีวิตราชการนั้น ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่านอกจากฝีมือแล้วยังมีพลังแฝงช่วย?

บรรพคตินี้ผมก็ต้องชื่นชมกับ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ศิษย์เก่า วท.ศาสตร์ 37 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนแรก ที่เป็นกำลังสำคัญช่วยผลักดันสนับสนุนเพื่อนร่วมรุ่นจนได้เป็นอธิบดีถึง 4 คน!!!

แต่วันนี้จะมีใครคิดถึงเพื่อนฉายา "ไอ้ก้านยาว" ได้บ้างไหม?

มีฟังได้